



องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
 รับที่..... ๒๕๘  
 วันที่... ๒๑/๑๒/๒๕๖๕  
 เวลา..... น.

ที่ คผ ๐๐๕๘.๒ ลพ/ ๑๒๗

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน  
 อาคารศาลาประชาคม  
 บริเวณศาลากลางจังหวัดลำพูน  
 อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
 รับที่..... 324  
 วันที่... ๒๑/๑๒/๒๕๖๕  
 เวลา.....

เรื่อง การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  
 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

- อ้างถึง ๑. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ที่ ลพ ๗๓๙๐๑/๑๑๒๗ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔  
 ๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ที่ ลพ ๗๓๙๐๑/๒๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุด  
 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เพื่อให้ตรวจสอบ นั้น

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน โดยสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว เสร็จแล้ว รายละเอียดตาม  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

- เพื่อโปรดทราบ

- อีเมล โทร. ๒๕๖๕ ๐๒๖๒

สำนักงานเทศบาลเมืองลำพูน วันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๕

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๕

(นางสุชาติ ว่างสุข)

สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

โทร. ๐ ๕๓๕๑ ๐๒๔๑

โทรสาร ๐ ๕๓๕๑ ๐๑๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_lpn@oag.go.th

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญฤทธิ์ เชษฐบุรี)

(นายพิชัย อินแก้ว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายไพโรจน์ พงษ์คุ้ม)  
 ผู้อำนวยการคลัง

(นายธนาริพ อุดะมา)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว



รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
อำเภอสี จังหวัดลำพูน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

**สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน**



## รายงานของผู้สอบบัญชี

เสนอ นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

### ความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้แสดงฐานะการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 และผลการดำเนินงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด

### เกณฑ์ในการแสดงความเห็น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงินในรายงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายงานการเงิน และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเชื่อว่าหลักฐานการสอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รับเพียงพอและเหมาะสม เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

### ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ 2 เกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงิน หน่วยงานได้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการจัดทำรายงานการเงินจากเดิมถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาเป็นมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยถือปฏิบัติกับรายงานการเงินตั้งแต่งวดปีบัญชี 2564 เป็นต้นไป และได้ทำการปรับปรุงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



นโยบายการบัญชีจากการใช้มาตรฐานการบัญชีดังกล่าวเป็นรายการปรับปรุงเงินสะสมและส่วนของทุนยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยแสดงข้อมูลดังกล่าวไว้ในงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบัญชีใหม่แล้ว

ทั้งนี้ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมีเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว

#### ความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อรายงานการเงิน

ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำและนำเสนอรายงานการเงินเหล่านี้โดยถูกต้องตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนด และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่ผู้บริหารพิจารณาว่าจำเป็นเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานการเงินที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด

ในการจัดทำรายงานการเงิน ผู้บริหารรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของหน่วยงานในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสม และการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่มีข้อกำหนดในกฎหมายหรือเป็นนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงานหรือหยุดดำเนินงานหรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้

#### ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบรายงานการเงิน

การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่ารายงานการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือความเชื่อมั่นในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้รายงานการเงินจากรายงานการเงินเหล่านี้

ในการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐานการสอบบัญชี สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง

- ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสม เพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริตจะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต



อาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั้งใจละเว้นการแสดงผล การแสดงผล  
ที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน

- ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบ  
วิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิภาพ  
ของการควบคุมภายในของหน่วยงาน

- ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่ผู้บริหารใช้และความสมเหตุสมผลของ  
ประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยผู้บริหาร

- สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง  
ของผู้บริหารและจากหลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ  
เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัยอย่างมีนัยสำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการ  
ดำเนินงานต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ สำนักงาน  
การตรวจเงินแผ่นดินต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินโดยให้ข้อสังเกต  
ถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของ  
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับ  
หลักฐานการสอบบัญชีที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง

- ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงานการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย  
ข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดงรายการและเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควร  
หรือไม่

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้สื่อสารกับผู้บริหารในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ซึ่งรวมถึง  
ขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ รวมถึง  
ข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่าง  
การตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นายบุญฤทธิ์ เชษฐบุรี)

ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลำพูน

(นางสาววิภาญดา วงศ์ขัติ)

นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ดูแลบริการสาธารณะและกิจการมสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ คุ่มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ตั้งอยู่ที่บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ตื่น อำเภอสี จังหวัดลำพูน

กรอบกฎหมายหลักที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ พระราชบัญญัติสภาพัฒนาและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 เป็นต้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 57,630,000.00 บาท โดยแยกเป็น งบบุคลากร จำนวน 16,166,660.00 บาท งบดำเนินงาน จำนวน 12,570,936.00 บาท งบลงทุน จำนวน 5,091,750.00 บาท งบเงินอุดหนุน จำนวน 2,330,000.00 บาท และ งบกลาง จำนวน 21,470,654.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว มีหน่วยงานภายใต้สังกัด จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมน 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าสัก 4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทย 5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แตต 6. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันวิไล ซึ่งรับผิดชอบบริหารจัดการเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละแห่ง หน่วยงานภายใต้สังกัดดังกล่าวไม่เป็นหน่วยงานที่เสนอรายงาน และไม่มีการจัดทำงบการเงินแยกกัน รายการบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัดทุกแห่ง จึงได้นำมาแสดงรวมไว้ในรายงานการเงินฉบับนี้

หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดทำรายงานการเงิน

รายงานการเงินนี้จัดทำขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 731 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2564

เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี  
การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และ  
ที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจัดทำรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
ไม่ได้แสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ  
และนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก

รายงานการเงินนี้ได้รวมข้อมูลบัญชีของหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานภายใต้สังกัด ตามหนังสือ  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ มท 0808.4/ว 3020 ลงวันที่ 29 กันยายน 2563 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 3956  
ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 1109 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม  
2564 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่นำมาถือปฏิบัติ

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐาน  
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ  
การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ตามมาตรฐาน  
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ดังนี้

- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี  
ภาครัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการ  
ทางบัญชี และข้อผิดพลาด
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 5 เรื่อง ต้นทุนการกู้ยืม
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้จากรายการแลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 12 เรื่อง สินค้าคงเหลือ
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 13 เรื่อง สัญญาเช่า
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 14 เรื่อง เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 16 เรื่อง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 31 เรื่อง สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรื่อง เงินลงทุน

#### หมายเหตุ 4 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี

ในปีงบประมาณปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ได้จัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ แทนประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2608 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น

- ผังบัญชีที่ใช้ในการบันทึกบัญชี
- วิธีการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ สินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
- การคำนวณค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์
- การคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
- สินค้าคงเหลือ และวัสดุคงเหลือ เป็นต้น

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว ต้องปรับปรุงงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบ ดังนี้

#### องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว

	ตามที่	ผลกระทบ	(หน่วย:บาท)
	รายงานไว้เดิม	จากการถือปฏิบัติ	ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
<b>สินทรัพย์</b>			
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	19,537,000.00	(19,537,000.00)	-
วัสดุคงคลัง		76,420.70	76,420.70
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)		10,446,533.77	10,446,533.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)		35,331,607.90	35,331,607.90
<b>หนี้สิน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	20,363,000.00	(20,363,000.00)	-
<b>ส่วนของทุน</b>			
เงินสะสม	5,691,252.61	46,545,199.27	52,236,451.88
ทุนสำรองเงินสะสม	3,028,451.83	135,363.10	3,163,814.93





ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	98,007.21	98,007.21
ส่วนกองทุน	-	98,007.21	98,007.21

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังมน

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	30,943.20	30,943.20
ส่วนกองทุน	-	30,943.20	30,943.20

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันป่าสัก

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	55,375.56	55,375.56
ส่วนกองทุน	-	55,375.56	55,375.56

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ทย

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	5,123,851.15	5,123,851.15
ส่วนกองทุน	-	5,123,851.15	5,123,851.15

วิมลคุณ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่แนต

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	82,476.86	82,476.86
ส่วนของทุน	-	82,476.86	82,476.86

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันวิไล

	ตามที่ รายงานไว้เดิม	ผลกระทบ จากการถือปฏิบัติ	(หน่วย:บาท) ตามที่ ปรับปรุงใหม่
งบแสดงฐานะการเงิน	ณ 30 ก.ย. 2563		ณ 1 ต.ค. 2563
สินทรัพย์	-	2,775,550.67	2,775,550.67
ส่วนของทุน	-	2,775,550.67	2,775,550.67

สำหรับสินทรัพย์ที่นำมาแสดงในรายงานการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ดังนี้

1. ที่ดิน
2. สินทรัพย์ถาวรที่ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป
3. ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป และมีมูลค่าตั้งแต่ 10,000.00 บาท ขึ้นไป

หมายเหตุ 5 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

5.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย เงินสดในมือ เช็ค ตราพด ธนาคัติ เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก เงินฝากกระทรวงการคลัง โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะรับรู้ในราคาตามมูลค่าที่ตราไว้ หรือมูลค่าที่จะได้รับ

5.2 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ่ายให้บุคคลภายนอกกู้ยืมจากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ที่กำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี เป็นเงินที่หน่วยงานให้กลุ่มอาชีพบุคคลภายนอกกู้ยืม โดยมีสัญญาการกู้ยืมเป็นหลักฐาน ไม่มีการคิดดอกเบี้ยแต่มีการคิดค่าปรับกรณีชำระเกินกำหนด

รายได้ค้างรับ หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลภายนอกค้างชำระค่าบริการทั้งที่ถึงกำหนดชำระแล้วหรือยังไม่ถึงกำหนดชำระแต่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งเกิดจากการปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ ได้แก่ รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่สถาบันการเงิน และรายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

ลูกหนี้ค่าภาษี หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานมีสิทธิได้รับชำระจากผู้ที่มีหน้าที่ที่ต้องเสียภาษีประจำปี หน่วยงานจะรับรู้ลูกหนี้ค่าภาษีตามมูลค่าสุทธิที่จะได้รับโดยมีการประกาศค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ส่วนที่คาดว่าจะไม่สามารถเรียกเก็บได้ โดยประมาณจากอัตราร้อยละตามอายุหนี้ของยอดลูกหนี้ ณ วันสิ้นงวด และหนี้สงสัยจะสูญที่เกิดขึ้นรับรู้ในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน ดังนี้

จำนวนปีที่ค้างชำระ	ร้อยละที่ใช้คำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
ปีที่ 2	20
ปีที่ 3 - 5	50
ปีที่ 5 ขึ้นไป	100

### 5.3 เงินลงทุนระยะสั้น

เงินลงทุนระยะสั้น หมายถึง เงินลงทุนที่หน่วยงานตั้งใจจะถือไว้ไม่เกิน 1 ปี หรือมีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดรอบระยะเวลาการรายงาน

เงินฝากประจำระยะสั้น หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทประจำที่ฝากไว้กับสถาบันการเงินทั้งธนาคารรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินเอกชน โดยมีเงื่อนไขการฝากประจำที่มากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปี

### 5.4 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง และไม่มีลักษณะคงทนถาวร จะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน โดยคำนวณวิธีเข้าก่อนออกก่อน (FIFO) เป็นวิธีการที่แสดงรายการวัสดุที่เข้ามาหรือได้มาเพื่อใช้ในการดำเนินงานตามปกติ เป็นผลให้วัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณ เป็นวัสดุที่เข้ามาหรือได้มาครั้งล่าสุด

### 5.5 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปก่อนงวดบัญชีปัจจุบันหรืองวดบัญชีก่อนสำหรับบริการที่จะได้รับประโยชน์ในอนาคต และจะใช้หมดไปในระยะเวลาอันสั้น

### 5.6 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่มีตัวตน ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการผลิตจำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ เพื่อให้เช่า หรือเพื่อใช้ในการบริหารงาน และหน่วยงานคาดว่าจะได้ใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชี หน่วยงานแสดงรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสมรับรู้รายการอุปกรณ์ เฉพาะรายการที่มีมูลค่าขั้นต่ำต่อหน่วยหรือต่อชุดตั้งแต่ 10,000.00 บาทขึ้นไป ราคาทุน

รวมต้นทุนทางตรงที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ เพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพและสถานที่ที่พร้อมจะใช้งาน ได้ตามความประสงค์ของฝ่ายบริหาร ส่วนประกอบของรายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการที่มีรูปแบบ และอายุการให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และมีต้นทุนที่มีนัยสำคัญจะบันทึกส่วนประกอบนั้นแยกต่างหากจากกัน

การรับรู้รายการจากการจัดซื้อจัดจ้าง โดยสินทรัพย์ที่ต้องใช้งานร่วมกัน เป็นส่วนประกอบของสินทรัพย์ เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ลิฟต์ภายในอาคาร จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ย่อยของอาคาร กรณีที่มีครุภัณฑ์ติดมากับอาคาร ที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ และนำไปใช้ที่อื่นได้ตามปกติ จะรับรู้เป็นสินทรัพย์ ตามประเภทของสินทรัพย์นั้น เช่น พัดลมดูดอากาศ เครื่องปรับอากาศ

การรับรู้ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังการรับรู้ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ประกอบด้วย ต้นทุนที่เกิดจากการซ่อมบำรุง รับรู้ค่าใช้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา ต้นทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแทน จะเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดินอาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่เกิดจากการปรับปรุงจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ ต้นทุนที่เกิดจากการตรวจสอบสภาพครั้งใหญ่จะรับรู้ต้นทุนเป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชี รายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ต้นทุนที่เกิดจากการต่อเติมจะบันทึกเป็นสินทรัพย์ของหน่วยงาน

ต้นทุนที่เกิดขึ้นในภายหลัง ต้นทุนในการเปลี่ยนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหนึ่งของมูลค่าตามบัญชีของรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตหรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นจากรายการนั้น และสามารถวัดมูลค่าต้นทุนของ รายการนั้นได้อย่างน่าเชื่อถือ และตัดมูลค่าของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนออกจากบัญชีด้วยมูลค่าตามบัญชี ส่วนต้นทุนที่เกิดขึ้นในการซ่อมบำรุงที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น

ค่าเสื่อมราคาคงบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

อาคารถาวร	30 ปี
อาคารชั่วคราว/โรงเรือน	10 ปี
สิ่งก่อสร้างใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบหลัก	15 ปี
สิ่งปลูกสร้างใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบหลัก	5 ปี
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8 ปี
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7 ปี
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6 ปี
ยกเว้น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	15 ปี
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5 ปี
ครุภัณฑ์การเกษตร	3 ปี
เครื่องจักรกล	6 ปี
ครุภัณฑ์โรงงาน	3 ปี
เครื่องจักรกล	6 ปี
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3 ปี

เครื่องจักรกล	6 ปี
ครุภัณฑ์สำรวจ	8 ปี
ครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์	6 ปี
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5 ปี
ครุภัณฑ์การศึกษา	4 ปี
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2 ปี
ครุภัณฑ์ดนตรี/นาฏศิลป์	2 ปี
ครุภัณฑ์อาวุธ	- ปี
ครุภัณฑ์สนาม	2 ปี
ครุภัณฑ์อื่น	8 ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับที่ดิน และสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

- กรณีที่มีการต่อเติมและปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การประมาณอายุการให้ประโยชน์ ให้นำส่วนที่เหลือจากการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ครั้งแรก

### 5.7 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน หมายถึง สินทรัพย์ที่แสดงลักษณะทั้งหมดหรือบางส่วน ดังต่อไปนี้ คือ เป็นส่วนหนึ่งของระบบเครือข่าย มีลักษณะเฉพาะและไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางอื่นได้ เคลื่อนที่ไม่ได้ และมีข้อจำกัดในการจำหน่าย

หน่วยงานแสดงรายการสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานตามราคาทุนหักค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าเสื่อมราคา บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชี ภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้

ถนนพื้นคอนกรีต	10 ปี
ถนนพื้นลาดยาง	5 ปี
สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	20 ปี
เขื่อนดิน	20 ปี
เขื่อนปูน	50 ปี
อ่างเก็บน้ำ	30 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็นส่วนประกอบ	15 ปี
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่นใช้ไม้หรือวัสดุอื่น ๆ เป็นส่วนประกอบ	10 ปี

- ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาสำหรับสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานระหว่างก่อสร้าง

- กรณีที่มีการต่อเติมและปรับปรุงสินทรัพย์ให้มีการใช้งานได้ดีขึ้น การประมาณอายุการให้ประโยชน์ ให้นำส่วนที่เหลือจากการกำหนดอายุการให้ประโยชน์ครั้งแรก

## 5.8 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย คือ จำนวนเงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้มีการจ่ายเงิน การจ่ายเงินจะกระทำในรอบระยะเวลาบัญชีถัดไป ค่าใช้จ่ายดังกล่าวอาจเกิดจากข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อตกลงในสัญญา หรือจากบริการที่ได้รับแล้ว หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายเมื่อเกิดค่าใช้จ่าย

## 5.9 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

เงินรับฝาก คือ จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้โดยมีข้อผูกพันในการจ่ายเงินหรือจ่ายต่อ อาจเป็นเงินนอกงบประมาณที่ได้รับไว้ตามข้อกำหนด เงินหลักประกันสัญญา เงินหลักประกันผลงาน หรือเงินอื่นใดซึ่งจะต้องจ่ายคืนให้แก่ผู้ฝาก หรือเป็นเงินผ่านมือที่จะต้องส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะบันทึกเป็นหนี้สินไว้จนกว่าจะมีการจ่ายเงิน หรือจ่ายต่อไปยังบุคคลที่สาม หน่วยงานจะรับรู้เงินรับฝากเมื่อได้รับเงิน และแสดงรายการในงบแสดงฐานะการเงินประเภทหนี้สินหมุนเวียน หรือหนี้สินไม่หมุนเวียนแล้วแต่กรณี

เงินประกันสัญญาระยะสั้น หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานได้รับไว้จากคู่สัญญา เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำระคบกพร่องที่จะต้องชำระคืนภายในระยะเวลา 1 ปี

## 5.13 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับไว้เพื่อนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของโครงการเศรษฐกิจชุมชน โดยสนับสนุนเป็นเงินทุนสำหรับกลุ่มอาชีพหรือกลุ่มเกษตรกร รวมถึงดอกผลและเงินอื่นที่เกิดจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินประกันสัญญาระยะยาว หมายถึง จำนวนเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับไว้จากคู่สัญญา เพื่อเป็นประกันการปฏิบัติตามสัญญา และประกันความเสียหายและชำระคบกพร่องที่จะต้องชำระคืนเกินกว่า ในเวลา 1 ปี

## 5.14 รายได้จัดเก็บเอง

รายได้จัดเก็บเอง หมายถึง รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บ จากรายได้ภาษีอากร และที่ไม่ใช่ภาษีอากรภายใต้กฎหมายที่กำหนด ประกอบด้วย หมวดภาษีอากร หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด และหมวดรายได้จากทุน จะรับรู้รายได้ด้วยเกณฑ์เงินสด

## 5.15 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ หมายถึง ภาษีต่าง ๆ ที่รัฐบาลเก็บและจัดสรรให้ เช่น ภาษีรถยนต์ ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสรรพสามิต ค่าภาคหลวงแร่ ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เป็นต้น

#### 5.16 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ หมายถึง เงินที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแหล่งรายได้เสริมที่รัฐบาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช่วยเหลือเสริมรายได้ทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรัฐบาลสามารถใช้เป็นกลไกในการกำกับและควบคุมฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดสรรเงินอุดหนุนต้องคำนึงถึงวัตถุประสงค์ ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ตามภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

#### 5.17 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด หมายถึง จำนวนเงินที่หน่วยงานภายใต้สังกัด ได้รับตลอดระยะเวลาบัญชีซึ่งเกิดจากการดำเนินงานปกติ เช่น รายได้เงินช่วยเหลือจากงบทั่วไป รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน เป็นต้น

#### 5.18 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ เช่น รายจ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าใช้จ่ายสวัสดิการ เป็นต้น รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะดังกล่าว

#### 5.19 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากรายจ่ายอื่นในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว รายการเหล่านี้จะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อค่าใช้จ่ายนั้นเกิดขึ้น

#### 5.20 ค่าใช้จ่ายงบลงทุน

ค่าใช้จ่ายงบลงทุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว

#### 5.21 ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานอิสระ หรือหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่ใช่ราชการส่วนกลาง

#### 5.22 ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าใช้จ่ายอื่น หมายถึง ค่าใช้จ่ายประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น หน่วยงานจะรับรู้ค่าใช้จ่ายอื่นเมื่อเกิดค่าใช้จ่ายนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

(หน่วย : บาท)

เงินฝากสถาบันการเงิน	16,396,381.22
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	16,396,381.22

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

(หน่วย : บาท)

เงินให้กู้ยืม - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	300,000.00
รายได้ค้างรับ	11,310.04
รวม	311,310.04
ลูกหนี้ค่าภาษี	5,574.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,787.00)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	2,787.00
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	314,097.04

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ณ วันสิ้นปีแยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

	ยังไม่เกินกำหนด	เกินกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	
	ชำระ	ไม่เกิน 30 วัน	เกินกว่า 30 วัน	รวม
2563	-	-	300,000.00	300,000.00

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

(หน่วย: บาท)

เงินฝากประจำ	2,022,372.68
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	2,022,372.68

หมายเหตุ 9 สินค้าและวัสดุคงเหลือ

(หน่วย: บาท)

วัสดุคงคลัง	202,781.96
รวมสินค้าและวัสดุคงเหลือ	202,781.96



องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1,814.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>1,814.79</u>

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย: บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	26,498,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(11,550,385.60)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>14,947,614.40</u>
ครุภัณฑ์	16,876,067.23
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(15,009,241.74)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	<u>1,866,825.49</u>
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>16,814,439.89</u>

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

	(หน่วย: บาท)
ถนน	50,607,400.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(20,257,063.83)
ถนน (สุทธิ)	<u>30,350,336.17</u>
อ่างเก็บน้ำ	2,805,700.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อ่างเก็บน้ำ	(193,644.73)
อ่างเก็บน้ำ (สุทธิ)	<u>2,612,055.27</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	36,139,434.78
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(18,309,136.13)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	<u>17,830,298.65</u>
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	<u>50,792,690.09</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 13 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

	(หน่วย: บาท)
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2,672.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	90,976.50
รวมค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	<u>93,649.36</u>

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น

	(หน่วย: บาท)
เงินรับฝากจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	25,479.15
เงินรับฝากอื่น	44,073.27
เงินประกันสัญญา	108,913.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	<u>178,465.42</u>

หมายเหตุ 15 เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว

	(หน่วย: บาท)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,423,485.97
เงินประกันสัญญา	245,110.00
รวมเงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	<u>2,668,595.97</u>

หมายเหตุ 16 ภาระผูกพัน

	(หน่วย: บาท)
- ภาระผูกพันเกี่ยวกับรายจ่ายฝ่ายทุน สัญญาที่ยังไม่รับรู้	
ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง	408,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,620,000.00
รวมภาระผูกพัน	<u>2,028,000.00</u>

ภาระผูกพันข้างต้นเกิดจากมูลค่าตามสัญญาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุง และจัดหาสินทรัพย์

วิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 17 รายได้จัดเก็บเอง

	(หน่วย: บาท)
รายได้ภาษี	86,858.65
รายได้ค่าธรรมเนียม	4,910.90
รายได้ค่าปรับ	2,000.00
รายได้ใบอนุญาต	10,967.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	68,686.80
รายได้อื่น	226,183.97
รวมรายได้จัดเก็บเอง	<u>399,607.32</u>

หมายเหตุ 18 รายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้

	(หน่วย: บาท)
รายได้ภาษีรถยนต์	636,295.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	10,513,531.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	3,980,901.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	239,268.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	6,253,647.18
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	30,540.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	372,050.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	34,440.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	507,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	6,090.00
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	<u>22,574,369.60</u>

หมายเหตุ 19 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้

	(หน่วย: บาท)
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	31,663,265.52
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	92,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21,311,312.19
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	<u>53,066,977.71</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 20 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด

(หน่วย: บาท)

รายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
รายได้อื่น	1,127.98
รวมรายได้ของโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,127.98
รวมรายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	1,127.98

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย: บาท)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,760,066.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,375,796.00
ค่าล่วงเวลา	20,160.00
เงินประจำตำแหน่ง	271,250.00
ค่าจ้าง	268,980.00
เงินตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,272,095.00
เงินค่าครองชีพ	307,417.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	44,450.00
เงินสมทบ กบท.	431,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	112,209.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5,385.21
ค่าเช่าบ้าน	379,500.00
เงินเพิ่ม	84,000.00
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,332,908.47

หมายเหตุ 22 ค่าตอบแทน

(หน่วย: บาท)

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	271,750.00
ค่าตอบแทนอื่น	21,000.00
รวมค่าตอบแทน	292,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 23 ค่าใช้สอย

	(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	155,635.20
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	21,974.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	1,570,945.94
ค่าแก๊สและน้ำมันเชื้อเพลิง	737,133.00
ค่าจ้างเหมาบริการ	3,236,535.48
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	17,675.00
ค่าเช่า	122,788.00
ค่าจัดหาสินทรัพย์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	102,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	25,882.50
ค่าใช้สอยอื่น	190,563.50
รวมค่าใช้สอย	<u>6,181,832.62</u>

หมายเหตุ 24 ค่าวัสดุ

	(หน่วย: บาท)
ค่าวัสดุใช้ไป	791,563.84
รวมค่าวัสดุ	<u>791,563.84</u>

หมายเหตุ 25 ค่าสาธารณูปโภค

	(หน่วย: บาท)
ค่าไฟฟ้า	312,017.43
ค่าโทรศัพท์	32,598.22
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	112,671.00
ค่าบริการไปรษณีย์	51,606.00
รวมค่าสาธารณูปโภค	<u>508,892.65</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 26 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

	(หน่วย: บาท)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1,180,783.01
ครุภัณฑ์	658,730.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,495,030.00
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	<u>10,334,543.61</u>

หมายเหตุ 27 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

	(หน่วย: บาท)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	2,914,132.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	201,216.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	10,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	168,793.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	18,268,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	906,317.85
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	168,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	252,023.90
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	<u>22,888,983.35</u>
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่หวังผลกำไร	270,048.61
รวมค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน	<u>270,048.61</u>
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	<u>23,159,031.96</u>

วิเศษ

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงแก้ว  
หมายเหตุประกอบงบการเงิน  
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

ในส่วนของค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล ได้มีค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 เป็นเงิน 154,455.00 บาท ดังนี้

	(หน่วย: บาท)
- ค่าจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวจากผู้ติดเชื้อในงานศพ หมู่ 13 จำนวน 30 ชุด	16,350.00
- ค่าจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวจากผู้ติดเชื้อกลับจากโรงพยาบาล หมู่ 6 ดังนี้	
- ค่าถุงยังชีพ จำนวน 154 ชุด	101,640.00
- ค่าน้ำดื่ม จำนวน 507 แพ็ค	27,885.00
- ค่าจัดซื้อถุงยังชีพช่วยเหลือผู้กักตัวจากการกลับมาจากต่างจังหวัด จำนวน 13 ชุด	8,580.00
รวม	<u>154,455.00</u>

หมายเหตุ 28 ค่าใช้จ่ายอื่น

	(หน่วย: บาท)
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ	2,787.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	17,785.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	390,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น	<u>410,572.00</u>

วิมล ๓